

การฝึกอบรมการสืบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า



31 มกราคม 2560 / ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะประเทศไทยมีสนามบินที่มีความทันสมัยและสาธารณูปโภคที่ดี ทำให้การเดินทางและปฏิบัติการผิดกฎหมายต่างๆ สามารถทำได้โดยง่าย ส่งผลให้ขบวนการผิดกฎหมายมักเลือกใช้กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในทางผ่านสำคัญ

สำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคอาเซียน (Law Enforcement Extension Office - Wildlife Enforcement Network: LEEO-WEN) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมจาก หน่วยสืบสวน กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (Homeland Security Investigations), กรมสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ สหรัฐอเมริกา (U.S. Fish and Wildlife Service) เจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนไทย จัดการอบรมการสืบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าขั้นสูงแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย ทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมศุลกากร, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.), สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 38 คน ระยะเวลาหลักสูตรละ 5 วัน จำนวน 2 หลักสูตร ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯ ไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยหน่วยงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและยาเสพติดระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา

ผู้ฝึกสอนได้ถ่ายทอดเทคนิคการสืบสวนต่างๆ แก่ผู้รับการอบรมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฟังบรรยาย การฝึกฝนปฏิบัติ การสมมติสถานการณ์จริงและเทคนิคการสืบสวน “ผู้ส่งของที่ถูกสั่งการ (Controlled Deliveries)” ฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ ARREST ขององค์กรเพื่อการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (USAID) ถึงการสืบหาผู้บงการ ขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าล่าสุดเพื่อรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่ขบวนการลักลอบใช้ในการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการ LEEO-WEN กล่าว พวกเรามีความตั้งใจที่จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายประเทศไทยให้มีความรู้ ความสามารถในการสืบสวนและดำเนินคดีตามหลักสากล รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆของไทยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพในการต่อสู้กับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

LEEO-WEN โทร. 08-6781-9555